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บานโนนเรือง หมูบานเล็กๆ ที่ไมหวือหวานัก ตัง้หางจากตัวเมืองขอนแกน ๑๕ กิโลเมตร ทุงนาสีทองทอดไกล หลุม

บนถนนที่ทําใหเกิดฝ ุนเวลาที่ลมพัดมา และสิ่งที่ชาวบานหลายคนกําลังตองการก็คือ ถนนที่ไดรับการปรับปรุง และ

ชาวบานอีกสวนก็ตองการที่เห็นการซอมแซมหองน้ําในโรงเรียนประถมประจําหมูบาน สิ่งเหลาน้ีคือความกังวลใจ

ของหมูบานเล็กๆ แหงน้ี ที่ชาวทุกคนตางรูจักกัน

แตเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคมปีที่แลว บานโนนเรื่องก็กลายเป็นขาวพาดหัว  เมื่อมีประชาชนผูหวังดีกลุมหน่ึงขัดขวาง

แผนที่จะจัดตัง้หมูบานเสื้อแดงไดสําเร็จ เพียงหน่ึงวันกอนมีการเสนอจัดพิธีเปิดหมูบาน ชาวบานประมาณ ๑๖๐ ลง

คะแนนเสียงคัดคานการจัดตัง้หมูบานเสื้อแดงและไมมีใครสนับสนุนทัง้น้ีเพื่อเป็นการควํ่าบาตรกลุมคนเสื้อแดง

การเคลื่อนไหวของหมูบานเสื้อแดง ไดเริ่มตนขึ้นในการเลือกตัง้เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ปีที่แลว  มีหมูบานกวารอย

หมูบานทัว่ภาคอีสานเรียกตัวเองวาเป็นหมูบานเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย เพื่อแสดงใหเห็นถึงอํานาจและขนาดของ

องคกรของตน แตหมูบานอยางบานโนนเรือง การเคลื่อนไหวดังกลาวทําใหความสัมพันธของคนในชุมชนตรึงเครียด

และเกิดการแตกแยกทางการเมืองอยางหนัก

ซึ่งการควํ่าบาตรกลุมคนเสื้อแดงนําไปสูการทําประชามติในหมูบานน้ีกอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเป็นมิตรตอสมาชิกใน

หมูบานและเป็นที่มาของคําถามถึงคุณคาของการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ถูกแบงเป็นสองขางดวยเหตุผลทางการ

เมือง คนเสื้อแดงไดกลาวหากลุมที่ตอตานวา มีการขมขูผูลงคะแนนเสียง ใสรายคนเสื้อแดง และใหขอมูลที่ผิดๆ

รวมทัง้การทํารายผูที่สนับสนุนคนเสื้อแดงที่หนวยเลือกตัง้อีกดวย ในทางตรงขาม กลุมคนที่คัดคานกลาววา กลุม

คนเสื้อแดงไดนําคนเสื้อแดงจากหมูบานอื่นมาชวยสนับสนุนราวกับเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ ซึ่งไดวางแผนกัน

เพื่อจะมีอํานาจเหนือการปกครองทองถิ่น

ในขณะที่ตางฝ ายตางชี้ความผิดใหกันมาตัง้แตเมื่อเดือนที่แลว นายสําราญ ศรีวิจารย ผูใหญบาน ซึ่งทําหน าที่เป็น

คนกลางมีความกังวลอยางมากวาการไมลงรอยกันทําใหความเป็นอยูของคนในชุมชนสัน่คลอน  “สําหรับคนเสื้อแดง

ธงสีแดงที่ปลิวไสวคือสัญลักษณของความสามัคคี แตถาทุกคนไมเป็นคนเสื้อแดง นัน่ก็ไมใชความสามัคคี” นาย

สําราญบอกวา สําหรับเขาแลว มีขอดีหลายอยางจากการทําใหชุมชนสามัคคีกัน หรืออยางน อยที่สุด มีความสุภาพตอ

กัน

“ความสามัคคีเป็นสิ่งที่สําคัญมาก สําหรับพวกเรา ถาเราตองการที่จะสรางบานหรือถนน พวกเราก็สามารถทํามันได

เราสามารถทํางานดวยกันได แตถาเราไมสามัคคีกัน ชาวบานก็จะไมเต็มใจที่จะชวยกัน” เขากลาว
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แมวาบานโนนเรื่องจะเป็นหมูบานแรกในจังหวัดขอนแกนที่ประสบความสําเร็จในการคัดคานการตัง้หมูบานเสื้อแดง

แตนายสําราญก็ไมใชคนแรกที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวน้ี เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แลว พลเอกประยุทธ

จันทรโอชา ผูที่คนเสื้อแดงตอตานอยางรุนแรงเน่ืองจากมีการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ และทําให

มีคนเสื้อแดงเสียชีวิตจํานวนมาก ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับหมูบานเสื้อแดงวาอาจจะเกิดผลกระทบดานความมัน่คง

ได พลเอกประยุทธกลาววาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสามัคคีของคนในประเทศ และผูใหญสําราญก็คิดเชนน้ี โดยนาย

สําราญใหสัมภาษณวา“ผมไมตองการที่จะเห็นสัญญาณของการแตกความสามัคคีเรามีเพียงธงชาติและพระบรม

ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี” โดยนายสําราญเองก็มีพระบรมฉายาลักษณของ

สมเด็จประเจาอยูหัวอยางน อย ๑๖ รูปติดอยูที่ผนังบาน

นายสําราญผูที่ลงคะแนนใหพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลเลาเพิ่มเติมวา สวนหน่ึงที่มีผูตอตานการกอตัง้หมูบาน

เสื้อแดงเน่ืองมาจากขัน้ตอนที่ไมดีนัก สําราญกลาววา ชาวบานหลายคนไมรูเรื่องเกี่ยวกับการจัดตัง้หมูบานจนกระทัง้

กลางเดือนธันวาคม ที่มีการประชุมซึ่งกลายเป็นการประทะคารมกันระหวางชาวบาน ผูใหญสําราญจึงตองเรียกรอง

ใหมีการทําประชามติภายในหมูบานกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แมวานางรัตนวรรณ สุขศาลา แกนนําการกอตัง้หมูบานเสื้อแดงในภาคอีสาน ไดบอกกับ เดอะ อีสาน เรคคอรด เมื่อ

เดือนที่แลววา อยางน อยชาวบานในชุมชนรอยละ ๗๐ ตองใหการสนับสนุนหมูบานเสื้อแดงเพื่อที่จะทําการเปิดหมูบา

น แตการโตเถียงเป็นเวลา ๑๑ ชัว่โมงในบานโนเรืองไมใชสัญญาณที่ดีนัก

นายไพบูลย สมศักดิ ์ดา ผูชวยผูใหญบาน สงสัยวาคนเสื้อแดงคงคิดวาผลการเลือกตัง้ทัว่ไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคมที่

ผานมาเพียงพอตอการตัง้หมูบานเสื้อแดง “ชาวบานประมาณรอยละ ๗๐ เลือกพรรคเพื่อไทย เราเลือกนักการเมือง

ของพรรคเพื่อไทย แตเราไมไดหมายความวาเราลงคะแนนเสียงใหคนเสื้อแดง” นายไพบูลยกลาว

ในขณะเสียงสนับสนุนมากมายของพรรคเพื่อไทยจะมาจากการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง ก็ปฏิเสธไมไดวานโยบาย

ประชานิยมของพรรคก็ดึงดูดชาวนาจากชนบทที่ไมไดเป็นเสื้อแดงดวยเชนเดียวกัน

แมจะมีการโตเถียงกันในบานโนนเรือง แตหมูบานใกลเคียงอยางบานวังตอไดทําการกอตัง้หมูบานเสื้อแดงขึ้นเมื่อ

เดือนที่แลว สําหรับนายสําราญ และนายไพบูลย พวกเขาคิดวาน่ีคือหนทางที่ทําใหผูที่สนับสนุนการกอตัง้หมูบานเสื้อ

แดงสงบลงได “และน่ีก็ถือเป็นการจบเรื่องราวที่เกิดขึ้น” นายสําราญกลาว

อยางไรก็ตาม กลุมคนเสื้อแดงซึ่งอยูถัดเขาไปในหมูบาน เพียง ๕๐ เมตรในบานที่ติดธงแดงและผนังบานเต็มไปดวย

รูปกิจกรรมของคนเสื้อแดงติดอยู พวกเขาไมคิดวาเรื่องราวจะสิน้สุด นางสนอง  ไชยทา เป็นผูที่พูดเรื่องคนเสื้อแดง

ในหมูบานอยางเปิดเผยกลาววา การพิจารณายอมใหบานวังตอจัดตัง้หมูบานเสื้อแดงยังไมเพียงพอ เธอยังตองการที่

จะจัดตัง้หมูบานเสื้อแดงที่บานโนนเรือง เพื่อที่จะไดรับการพิจารณาสนับสนุนเงินบริจาคและสิ่งของจากคนเสื้อแดง

เธอตองการจะนําเงินไปซอมแซมถนนและปรับปรุงหองน้ําในโรงเรียนประจําหมูบาน แตตอนน้ีการจัดตัง้หมูบานเสื้อ
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แดงไดถูกลมเลิกไป หมูบานของเธอจึงตองพบกับความลําบากในการไดรับเงินทุนสนับสนุนจากคนเสื้อแดง

อยางไรก็ตาม นางสนองยังตองการที่จะหาแหลงเงินทุนจากที่อื่น แมตอนน้ียังตองรอตอไป  นางสนองกลาววา

“เร็วๆ น้ี หวังเป็นอยางยิ่งวา นายสําราญจะเกษยีณอายุไป และจะมีผูใหญบานคนใหมที่ชวยทําใหหมูบานน้ีดีขึ้นกวา

เดิม”

แมวาบานโนนเรื่องจะไมไดเปลี่ยนชื่อไปเป็นหมูบานเสื้อแดง แตตอนน้ีหมูบานไดเปลี่ยนไปจากเดิมแลว


